

THUY HẢI Phát huy sức mạnh toàn dân xây dựng tuyến biên giới biển vững mạnh

Những năm qua, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Thủy Hải (Thái Thụy) đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chung tay xây dựng tuyến biên giới biển vững mạnh, kiểm chế các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.



Tổ công tác biên phòng xã Thủy Hải tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

Dân quân Bùi Thế Hùng, thôn Quang Lang Đông là người năng động trong phát triển kinh tế. Anh đầu tư 5 sào ao nuôi cá song, cá vược, tôm thẻ, cho thu nhập bình quân mỗi năm hơn 400 triệu đồng. Ngoài ra, anh còn là tổ trưởng tổ tự quản an ninh trật tự của thôn, thành viên đội trồng rừng ngập mặn. Gần 20 năm qua, anh cùng các thành viên trong đội trồng mới hơn 10ha rừng tự nhiên, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái ven biển. Dân quân Bùi Thế Hùng chia sẻ: 3 tháng một lần, tôi cùng các thành viên tổ chức tuần tra, bảo vệ rừng tự nhiên; tổ chức luyện tập, sử dụng thành thạo vũ khí trang bị và tham gia huấn luyện phòng cháy, chữa cháy. Tôi cũng là thành viên nòng cốt xây dựng tổ liên gia an

toàn phòng cháy, chữa cháy cơ sở, được Công an tỉnh, huyện đánh giá là một trong những đơn vị có nhiều đóng góp trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Thiếu tá Nguyễn Đình Viên, nhân viên vận động quần chúng, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền cho biết: Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền

lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới giai đoạn 2015 - 2025, tổ công tác biên phòng xã Thủy Hải phối hợp thường xuyên tuần tra, nắm bắt tình hình, thông tin từ cơ sở; tập trung tuyên truyền, nhân viên vận động quần chúng, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền cho biết: Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền

biểu hiện nghi vấn, không nghe theo các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Hàng năm, tổ công tác vận động hơn 500 lượt người và tổ chức ký cam kết không mua bán, sử dụng pháo nổ trái phép cho hơn 4.000 công dân; vận động nhân dân không uống rượu, bia khi tham gia giao thông, khi xảy ra các vụ việc bất thường phải báo cáo cho lực lượng chức năng để xử lý.

Nhờ bám sát địa bàn nên từ năm 2015 đến nay, lực lượng chức năng của xã Thủy Hải đã phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền, tổ công tác biên phòng xã Thủy Hải tham gia bắt giữ 13 vụ việc tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy; xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực thủy sản 10 vụ/10 phương tiện/30 lao động; xử lý 2 vụ đánh bạc trái phép, vận động nhân dân tự giác giao nộp trên 15kg pháo các loại; xử phạt các hành vi vi phạm và thu nộp ngân sách nhà nước hơn 50 triệu đồng. Cấp ủy, chính quyền địa phương phối hợp với tổ công tác biên phòng xã Thủy Hải đồng hành và giúp đỡ học sinh trong chương trình "Nâng bước em tới trường - Con

2.186 BỘ ÁO DÀI...

(Tiếp theo trang 1)

Sau gần 4 tháng triển khai thực hiện, chương trình "Tặng áo dài, trao gửi yêu thương" đã lan tỏa sâu rộng trong tư công nhân, viên chức, lao động và cán bộ, hội viên phụ nữ trong tỉnh, tạo khí thế sôi nổi hướng tới tuần lễ áo dài năm 2025. Theo thống kê, các cấp hội đã nhận được 2.186 bộ áo dài do cán bộ, hội viên, phụ nữ ủng hộ.

Từ ngày 25/2 đến ngày 8/3/2025, các cấp hội sẽ tổ chức trao tặng toàn bộ số áo dài trên đến hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Đây là chương trình rất ý nghĩa do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức. Thông qua chương trình nhằm tiếp tục bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa của trang phục áo dài truyền thống, tạo điều kiện cho hội viên, phụ nữ, nữ công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn được sở hữu, mặc trang phục áo dài Việt Nam.

LAN PHƯƠNG

Phát hiện, xử lý 134 vụ vi phạm trong hoạt động kinh doanh

Từ đầu năm đến nay, Cục Quản lý thị trường tỉnh tổ chức kiểm tra 158 lượt doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, đã phát hiện và xử lý 134 vụ vi phạm. Tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước 603 triệu đồng.

Bên cạnh xử lý hành chính, lực lượng quản lý thị trường còn tịch thu 706kg vải không rõ nguồn gốc xuất xứ, 800 áo khoác, 208 đôi giày, 9 điện thoại, 71 chiếc quần, áo nhập lậu, 35 kính mắt không rõ nguồn gốc xuất xứ với tổng trị giá hàng hóa tịch thu 114.705.000 đồng. Cục Quản lý thị trường tỉnh cũng buộc tiêu hủy 293kg sản phẩm đông lạnh không bảo đảm yêu cầu về sinh thú y, 5 bộ quần áo giả mạo nhãn hiệu, 2.650 chiếc bánh nhập lậu, 5 hộp thịt sấy, 17 gói kẹo ca phê và 21 gói hoa quả sấy không rõ nguồn gốc xuất xứ với tổng trị giá hàng hóa 17.809.000 đồng. Ngoài ra, các đơn vị chức năng của Cục Quản lý thị trường tỉnh còn tạm giữ chờ xử lý 88 điện thoại di động đã qua sử dụng là hàng nhập lậu, 1 điện thoại di động đã qua sử dụng là hàng giả với tổng trị giá 621,7 triệu đồng, 8.383 đơn vị sản phẩm là quần áo, vải may mặc các loại là hàng nhập lậu trị giá 475,487 triệu đồng.

KHÁCH DUẬN

TIẾN ĐẠT

AI, chuyển đổi số sẽ thay đổi thị trường thương mại điện tử Việt 2025

Tốc độ tăng trưởng nhanh chóng của thị trường thương mại điện tử, các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn sẽ ngày càng được ứng dụng nhiều hơn nữa trong năm 2025.

Thương mại điện tử đang trở thành một kênh bán lẻ quan trọng tại Việt Nam và dự kiến sẽ còn phát triển nhanh hơn nữa.

Theo báo cáo toàn cảnh thị trường bán lẻ do Metric công bố, doanh số thương mại điện tử Việt Nam dự kiến sẽ chạm mốc 387,5 nghìn tỷ đồng vào năm 2025, với sản lượng đạt 4,2 triệu sản phẩm.

Con số này phản ánh mức tăng trưởng đáng kinh ngạc, lần lượt là 21,5% về doanh thu

và 23% về sản lượng so với năm 2024.

Năm 2024 đã chứng kiến một cột mốc đáng chú ý, khi tốc độ tăng trưởng doanh số trên các sàn thương mại điện tử vượt gấp 4,2 lần so với mức tăng trưởng của tổng doanh thu hàng hóa bán lẻ và dịch vụ tiêu dùng.

Điều này cho thấy người tiêu dùng Việt Nam đang ngày càng tin tưởng và yêu thích mua sắm trực tuyến.

Metric dự báo, trong năm 2025, xu hướng này sẽ tiếp tục được củng cố bởi sự kết hợp giữa thương mại điện tử truyền thống và mạng xã hội (social commerce).

Sự gia tăng của shoppertainment, tức mua sắm kết hợp giải trí qua các

buổi livestream sẽ trở thành một phần không thể thiếu trong thói quen của người tiêu dùng số.

Trong năm 2025, các sản phẩm giá rẻ, đặc biệt là những món đồ dưới 200.000 đồng, cùng với các mặt hàng thiết yếu như thực phẩm, đồ uống, tã bỉm và sữa cho trẻ em sẽ tiếp tục chiếm lĩnh thị trường thương mại điện tử.

Điều này đặt ra bài toán cho các nhà bán lẻ, đó là làm thế nào để vừa đáp ứng nhu cầu giá thấp, vừa duy trì chất lượng và trải nghiệm mua sắm?

Câu trả lời nằm ở việc đầu tư mạnh mẽ hơn vào nghiên cứu và phát triển (R&D), cũng như tận dụng công nghệ và dữ liệu để nắm bắt xu hướng thị trường một cách nhanh chóng

và chính xác.

Trên bình diện toàn cầu, báo cáo Nghiên cứu mua sắm toàn cầu của Zebra Technologies cho thấy, một thực tế đáng suy ngẫm, mức độ hài lòng của khách hàng với mua sắm trực tuyến và tại cửa hàng đang giảm dần.

Năm 2024, chỉ 79% người mua trực tuyến và 81% người mua tại cửa hàng cảm thấy hài lòng (năm 2023 là 85%). Con số này tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương còn thấp hơn, lần lượt là 75% và 78% (năm 2023, tỷ lệ này lần lượt là 81% và 80%).

Trước thực trạng đó, các nhà bán lẻ trên thế giới, đặc biệt là 79% nhà bán lẻ tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đang lên kế hoạch tăng cường



Các sản phẩm công nghệ ngày càng được ứng dụng nhiều hơn vào các mắt xích của nền kinh tế số.

đầu tư vào công nghệ trong năm 2025.

Theo dự báo của Zebra Technologies, từ việc áp dụng công nghệ di động thông minh đến cải thiện khả năng giám sát hàng tồn kho, các nhà bán lẻ đang nỗ lực mang đến trải nghiệm mua sắm hiện đại hơn, đồng thời hỗ trợ đội ngũ nhân viên nâng cao hiệu quả làm việc.

Khí mua sắm trực tuyến ngày càng phổ biến, khách hàng đòi hỏi thông tin chính xác về tình trạng hàng hóa theo thời gian thực. Nếu một sản phẩm được hiển thị là "còn hàng" nhưng thực tế lại không có, niềm tin của khách hàng sẽ bị lung lay, kéo theo nguy cơ mất doanh thu.

Để giải quyết các vấn đề này, các công nghệ như

RFID (nhận dạng qua tần số vô tuyến) đang trở thành cứu cánh, giúp nhà bán lẻ xác nhận chắc chắn tình trạng hàng hóa, cải thiện khâu quản lý tồn kho theo thời gian thực.

Hơn một phần ba nhà bán lẻ toàn cầu và 41% tại châu Á - Thái Bình Dương tin rằng, trí tuệ nhân tạo tạo sinh (GenAI) sẽ thay đổi cách quản lý hàng tồn kho và dự báo nhu cầu.

Ngoài ra, các quy trình tự động hóa như định vị sản phẩm, giám sát video và cảnh báo hết hàng cũng đang được đẩy mạnh để đảm bảo thông tin tồn kho luôn sẵn sàng cho cả nhân viên và khách hàng.

Năm 2025 không chỉ là năm của sự tăng trưởng về số lượng, mà còn là thời điểm để các nhà bán lẻ định hình lại cách thức hoạt động, tận dụng công nghệ để đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của người tiêu dùng.

Điều này sẽ góp phần hoàn thiện gam màu thương mại điện tử trong bức tranh chung của cả nền kinh tế số Việt Nam.

(theo vietnamnet.vn)

Người trẻ cũng dễ gặp biến chứng do cúm nếu chủ quan

Sau khi tự test cúm tại nhà và có kết quả dương tính, người bệnh đã tự dùng Tamiflu trong 2 ngày. Tuy nhiên, tình trạng còn sốt cao và mệt mỏi khiến người bệnh phải đến khám tại Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện E trong tình trạng mắc cúm B bội nhiễm.

Tiếp tục ghi nhận gia tăng ca mắc cúm

Người bệnh N.T.T (nữ, 73 tuổi, ở Hà Nội) nhập viện trong tình trạng sốt cao kéo dài, ho có đờm, đau họng và mệt mỏi. Trước đó 4 ngày, người bệnh xuất hiện các triệu chứng cúm nhưng tự ý mua thuốc uống thay vì đi khám. Khi tình trạng diễn biến nặng hơn người bệnh mới đến Bệnh viện E thăm khám và được chẩn đoán mắc cúm A bội nhiễm. Tại bệnh viện, người bệnh được điều trị bằng kháng sinh, kháng virus kèm kết hợp các biện pháp hỗ trợ như giải nhiệt, hạ sốt và bù nước điện giải.



Ảnh minh họa

Không chỉ người cao tuổi hay người có bệnh nền, cúm còn có thể gây biến chứng nguy hiểm ở người trẻ khỏe mạnh. Trường hợp của người bệnh N.N.P (nữ, 30 tuổi, Hà Nội) là một ví dụ. Trước khi nhập viện 4 ngày, người bệnh xuất hiện sốt cao kèm đau đầu, đau họng, ho có đờm, sổ mũi, đau mỏi người. Sau khi tự test cúm tại nhà và

có kết quả dương tính, người bệnh đã tự dùng Tamiflu trong 2 ngày.

Tuy nhiên, tình trạng còn sốt cao và mệt mỏi khiến người bệnh phải đến khám tại Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện E. Tại đây, người bệnh được chẩn đoán mắc cúm B bội nhiễm và được chỉ định điều trị bằng

kháng sinh, kháng virus cúm, kết hợp các biện pháp hỗ trợ như giảm ho, hạ sốt và bù nước điện giải.

Trường hợp này cho thấy ngay cả người trẻ có tiền sử khỏe mạnh cũng không nên chủ quan với cúm, đặc biệt khi bệnh diễn biến kéo dài hoặc có dấu hiệu bất thường.

Hai trường hợp trên chỉ là một trong số nhiều ca mắc cúm đang được điều trị tại Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện E.

Thạc sĩ, bác sĩ Đinh Thị Bích Thực - Khoa Bệnh nhiệt đới cho biết, thống kê từ tháng 1/2025, Khoa Bệnh nhiệt đới tiếp nhận khám và điều trị cho khoảng 250 ca bệnh cúm các loại. Tuy nhiên, thời gian từ sau tết Nguyên đán 2025, số ca mắc cúm đến khám và điều trị có xu hướng gia tăng, trung bình khoảng 10 bệnh nhân mắc cúm mỗi ngày.

Cao điểm có ngày bác sĩ của Khoa Bệnh nhiệt đới khám cho gần 40 người bệnh, thì chiếm tới hơn một nửa người bệnh mắc cúm.

Đáng chú ý, không chỉ người cao tuổi, trẻ nhỏ hay người có bệnh nền (tim mạch, đái tháo đường, hô hấp...) mà ngay cả những người trẻ, khỏe mạnh cũng có nguy cơ mắc bệnh và gặp biến chứng nếu chủ quan. Hiện tại Khoa Bệnh nhiệt đới đang tiếp nhận và điều trị nội

trú cho hơn 20 người bệnh mắc cúm các loại.

Theo thông tin từ Bộ Y tế, tại Việt Nam, số ca mắc cúm tăng cục bộ từ cuối năm 2024 và trong dịp tết Nguyên đán 2025 nhưng chưa có đột biến so với các năm trước. Các chủng virus cúm phổ biến gồm: cúm A/H3N2, A/H1N1 và cúm B. Hiện nay, thời tiết mùa đông - xuân với độ ẩm cao tạo điều kiện thuận lợi cho virus phát triển và lây lan. Đồng thời, nhu cầu đi lại, giao thương và các hoạt động lễ hội đầu năm gia tăng cũng làm tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh...

Thận trọng khi tự điều trị cúm tại nhà

Bác sĩ Thực nhấn mạnh, bất kỳ ai cũng có nguy cơ mắc cúm, tuy nhiên mức độ ảnh hưởng sẽ khác nhau tùy theo từng đối tượng. Mặc dù nhiều trường hợp cúm có thể tự hồi phục, nhưng nếu không được điều trị kịp thời, bệnh có thể diễn biến nặng, gây biến chứng nguy hiểm như viêm phổi, suy hô hấp, bội nhiễm vi khuẩn, thậm chí đe dọa tính mạng ở những trường hợp nặng.

Theo Tiến sĩ, bác sĩ Lê Quốc Hùng, Trưởng khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Chợ Rẫy, hầu hết các trường hợp cúm mùa không cần dùng thuốc đặc trị (thuốc kháng virus), vì cơ thể có thể tự sản sinh kháng thể chống lại virus trong khoảng 5 - 7 ngày. Nên dùng các biện pháp điều trị hỗ trợ sớm để làm giảm triệu

chứng như paracetamol để hạ sốt, giảm đau. Thuốc kháng histamine để chống chảy nước mũi. Thuốc giảm ho gốc codein hay dextromethorphan (chỉ dùng khi bị ho khan nhiều, đau tức ngực) hay một số thuốc ho thảo dược. Và vitamine C liều cao.

Các biện pháp cổ truyền như xông toàn thân, xông mũi cũng hiệu quả giúp giảm nhanh triệu chứng. Ngoài ra cần bảo đảm ăn uống đủ chất (nhất là rau, củ, quả), uống nhiều nước, nghỉ ngơi tránh làm việc quá sức, giữ ấm cơ thể (đặc biệt là vùng cổ họng và vào ban đêm).

Bác sĩ Hùng đặc biệt lưu ý, thuốc kháng virus chỉ dùng cho người có nguy cơ cao hay có diễn biến nặng bệnh. Đặc biệt là mỗi loại thuốc kháng virus thường chỉ có tác dụng lên một số virus nhất định. Do vậy chỉ nên dùng khi đã có xét nghiệm xác định được chủng virus gây bệnh.

"Thuốc kháng virus nhóm Oseltamivir (Tamiflu), loại thuốc này chỉ có tác dụng với virus cúm A, do vậy nếu bị viêm đường hô hấp cấp do cúm B, C hay không phải virus cúm thì hoàn toàn không có tác dụng", bác sĩ Hùng nói.

Hiện một số thuốc kháng virus khác đang có trên thị trường hiện nay cũng có tác dụng tương tự trên một số tác nhân virus khác có chọn lọc. Điều này chúng mình rất mong người không nên tự sử dụng thuốc kháng virus vì lợi ích đem

lại thấp hơn hiệu quả và đôi khi lại gặp bất lợi do tác dụng có hại của thuốc.

Các bác sĩ cảnh báo, những người có nguy cơ cao gặp các biến chứng nguy hiểm khi mắc cúm mùa bao gồm: Phụ nữ mang thai ở bất kỳ giai đoạn nào của thai kỳ; trẻ em dưới 5 tuổi; người trên 65 tuổi; người có các bệnh mãn tính như HIV/AIDS, hen suyễn, bệnh tim, phổi và đái tháo đường; người có nguy cơ phơi nhiễm cúm cao, bao gồm cả nhân viên y tế.

Để phòng ngừa bệnh cúm mùa, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Bệnh viện E khuyến cáo người dân cần: Che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất che bằng khăn vải hoặc khăn tay hoặc khăn giấy dùng một lần hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp; đeo khẩu trang tại nơi tập trung đông người, trên các phương tiện giao thông công cộng; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn tay (nhất là sau khi ho, hắt hơi); không khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng; hạn chế tiếp xúc với người mắc bệnh cúm hoặc các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh khi không cần thiết; tiêm vaccine cúm mùa phòng bệnh; thực hiện lối sống lành mạnh; ăn thức ăn đủ chất dinh dưỡng để ngăn ngừa nhiễm virus cúm; tăng cường vận động thể lực, nâng cao sức khỏe.

(theo nhandan.vn)